

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 24)

การเมือง

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตเข้าพบผู้นำการปฏิวัติ

รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในต่างประเทศได้เข้าพบกับผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ผู้นำการปฏิวัติ อธิบายเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของนโยบายต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ "เกียรตินิยม" หมายถึง การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการขอร้องทางการทูต "วิหยาปัญญา" หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมอันชาญฉลาดและพินิจวิเคราะห์ และ "ความเหมาะสม" หมายถึง การข้ามผ่านอุปสรรคที่ยากลำบากและดำเนินการต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นสามกุญแจหลักที่สำคัญทางการทูตของประเทศ และได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตของประเทศให้ติดตามการพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไป และสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อระเบียบการระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาซึ่งสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับอิหร่านในระเบียบโลกในอนาคต

ฯพณฯ อายาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่านโยบายต่างประเทศที่ดี และระบบการทูตที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการบริหารประเทศที่ประสบความสำเร็จ และท่านยังได้ระบุกฎบังคับ 6 ข้อในนโยบายต่างประเทศ โดยกล่าวว่า การปฏิบัติตามตัวชี้วัดเหล่านี้ เป็นสัญญาณของนโยบายต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการอธิบายแนวทางของประเทศในประเด็นต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ การแสดงตนอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะหรือสถานการณ์ต่างๆ ทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ โลก ขจัด หรือ ลดนโยบายและการตัดสินใจที่จะเป็นภัยคุกคามต่ออิหร่าน ลดทอนศูนย์อันตราย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาล และกลุ่มพันธมิตรกับอิหร่าน และพัฒนาอย่างลึกซึ้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ และความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในการตัดสินใจและการปฏิบัติในระดับภูมิภาคและระดับโลก คือ 6 ประการหลักที่ท่านได้อธิบายถึงนโยบายต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จและมีเกียรติ

ฯพณฯ อายาตุลลอฮ์ คาเมเนอี เรียกความคิดริเริ่มส่วนตัวว่า "ดี ทันเวลา และไตร่ตรองอย่างดี" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทูต มีความสำคัญและจำเป็น

ในช่วงเริ่มต้นของการพบปะ นายอามิร อับดุลลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการ แผนงาน และลำดับความสำคัญของนโยบายต่างประเทศ ซึ่งชาวอิหร่านมากกว่า 5 ล้านคนอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และรัฐบาลให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนร่วมชาติกลุ่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ

การเยือนอินโดนีเซียของประธานาธิบดีอิหร่าน

ฯพณฯ ระฮิซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน เยือนประเทศอินโดนีเซียตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับสูงของเจ้าหน้าที่การเมืองและเศรษฐกิจ

ในการเดินทางครั้งนี้ มีการลงนามเอกสารความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจ 11 ฉบับในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม สุนทการ และสุขภาพ ซึ่งข้อตกลงที่พิเศษทางการค้าเป็นหนึ่งในการลงนามในครั้งนี้

ฯพณฯ ระฮิซี ซึ่งถึงการเพิ่มปริมาณการค้าของทั้งสองประเทศเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวว่า ทั้งสองประเทศได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการค้าในสกุลเงินของประเทศตัวเอง โดยในสุนทรพจน์ได้กล่าวว่า แม้จะมีแรงกดดันและการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรม แต่สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ดำเนินการตามขั้นตอนอันมีค่าในทิศทางของการเติบโตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยความพยายามของผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ และชี้แจงว่าการคว่ำบาตรหรือการคุกคาม ไม่สามารถหยุดยั้งอิหร่านได้แต่อย่างใด

ฯพณฯ ระฮิซี กล่าวว่า ความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิม เพื่อนบ้าน และแนวร่วมเดียวกัน เป็นนโยบายต่างประเทศที่สำคัญระดับต้นของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และยังคงกล่าวอีกว่า อิหร่านถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการขยายความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียในฐานะหนึ่งในประเทศที่สำคัญ ที่มีประสิทธิภาพในระดับเอเชียและโลก และเป็นสมาชิกที่สำคัญขององค์กรในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ในตอนท้าย ประธานาธิบดีอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านและอินโดนีเซียมีศักยภาพที่หลากหลายในการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ และหวังว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการขยายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอิสลามขนาดใหญ่ในภูมิภาคและโลกในเชิงสร้างสรรค์ และผลลัพธ์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีอินโดนีเซียเดินทางเยือนเตหะราน

เศรษฐกิจ

การลงทุนในเอกสารการสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ รัชต์-ออสตารา

พิธีลงนามสำหรับการสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ รัชต์-ออสตารา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมสุดท้ายสายเหนือ-ใต้ จัดขึ้นโดยมีประธานาธิบดีอิหร่านและรัสเซียร่วมประชุมออนไลน์ด้วย

ทางรถไฟสาย รัชต์-ออสตารา ระยะทาง 162 กิโลเมตร จะทำให้เส้นทางขนส่งทางรถไฟสายเหนือ-ใต้ ที่เชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และอ่าวเปอร์เซีย ผ่านอิหร่านไปยังรัสเซียและประเทศในยุโรปเหนือ สมบูรณ์

โครงการนี้คาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน 3 ปี ด้วยเงินลงทุน 1.6 พันล้านยูโรจากรัสเซีย ความสามารถในการบรรทุกเส้นทางรถไฟนี้ คือ 15 ล้านตัน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับอิหร่าน 2 หมื่นล้านดอลลาร์

การสร้างทางรถไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้โดยสารได้หนึ่งล้านคนต่อปีจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและจะช่วยให้พัฒนาการท่องเที่ยวได้

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าต้องใช้เวลา 45 วันในการขนส่งสินค้าจากฟินแลนด์มายังประเทศไทย หรือในทางตรงกันข้ามผ่านทางกองเรือทางทะเล ในขณะที่เมื่อทางรถไฟสาย รัชต์-ออสตาราเสร็จสิ้น เส้นทางนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 21 วัน โดยทางรถไฟทางทะเล

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การขนส่งสินค้าจากฟินแลนด์ไปยังประเทศไทยและในทางกลับกันนาวิกโยธินใช้เวลา 45 วันในการส่งสินค้า ในขณะที่ทางรถไฟสาย รัชต์-ออสตารา หากเสร็จสิ้นแล้ว เส้นทางนี้ทั้งจากทะเลและรถไฟก็จะลดเวลาการเดินทางลงเหลือ 21 วัน

เลขาธิการ OPEC: การผลิตน้ำมันของอิหร่านเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านบาร์เรล

เลขาธิการ OPEC แสดงความยินดีและต้อนรับการกลับมาของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตในตลาดน้ำมันดิบโลก และกล่าวว่า: อิหร่านสามารถเพิ่มการผลิตน้ำมันได้ถึงหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวัน และยังคงมีการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อยู่

Haitham al-Ghais กล่าวว่า: อิหร่านเป็นผู้เล่นหลักที่สำคัญในตลาดน้ำมัน และมีความสามารถจนเป็นที่จับตามองในการเพิ่มการผลิตได้ปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆ และเราได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในปี ค.ศ. 2015 เมื่อมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิก โดยเขาชี้ให้เห็นว่าโอเปกจะยังคงจัดหาน้ำมันด้วยความมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าและประเทศต่างๆ ทั่วโลกอยู่เสมอ เขากล่าวว่า: เรายินดีที่อิหร่านกลับมาสู่ตลาดน้ำมันดิบโลกอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต และตั้งตารอวันนั้นที่จะมาถึง ตลาดโลกกำลังเติบโตและความต้องการน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และเราเชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้เล่นหลักที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว พี่น้อง และประเทศเพื่อนในกลุ่มโอเปก

เลขาธิการ OPEC กล่าวว่า เราคาดว่าอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลกจะไปถึงระดับเลขเช่นก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา นั่นคือประมาณ 102 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปี ค.ศ. 2023 นี้

ข่าวสารอื่นๆ

สิ้นสุดภารกิจการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน

กองเรือของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประกอบด้วยเรือพิฆาต “คาน่า” ของอิหร่านและฐานลอยน้ำ “มาคราน” ได้ปฏิบัติภารกิจทางทะเลที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน และเป็นการปรากฏตัวทางทหารครั้งแรกในมหาสมุทรแปซิฟิก

กองเรือต่อสู้เริ่มภารกิจเดินเรือไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 และในช่วงเวลานี้กองเรือดังกล่าวได้ข้ามผ่านมหาสมุทร 4 แห่งและช่องแคบทางยุทธศาสตร์ 5 แห่ง รวมเป็นระยะทางประมาณ 65,000 กิโลเมตร

กองเรือของกองทัพเรืออิหร่านยังได้เข้าเทียบท่าที่ ท่าเรือมุมไบในอินเดีย, ท่าเรือจาร์ดาในอินโดนีเซีย, ท่าเรือริโอ เดอ จาเนโรในบราซิล และท่าเรือเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ อีกด้วย

กองเรืออิหร่านเดินทางถึงทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรก และเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือริโอ เดอ จาเนโร ในเวลาเดียวกับวันครบรอบ 120 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและบราซิล

ผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่าน กล่าวว่า: กองเรือนี้ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมของกองทัพระหว่างทางไปสู่ภารกิจ อาทิเช่น การบินเฮลิคอปเตอร์, อากาศยานไร้คนขับ (โดรน), การยิงปืน และเรือค้ำน้ำในภารกิจนี้ด้วย อีก

ทั้งกองเรือนี้สามารถเดินทางในเส้นทางยาวนี้ได้โดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น แม้ว่าเรือของประเทศต่างๆ จะประสบปัญหามากมายในเส้นทางนี้ก็ตาม

การจัดงาน TEHRAN INTERNATIONAL BOOK FAIR ครั้งที่ 34

งานหนังสือนานาชาติเตหะราน ครั้งที่ 34 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม ที่มัสยิดอิหม่าม โกลิโมนี กรุงเตหะราน

นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีสโลแกนว่า “อนาคตสำหรับการอ่าน” โดยมีสำนักพิมพ์ในประเทศ 2,700 แห่งและจากต่างประเทศ 100 แห่ง เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง และในรูปแบบเสมือนจริง (ออนไลน์) และมีการจำหน่ายหนังสือในงานนี้ประมาณ 3,500,000 เล่ม

ผู้เล่นชาวอิหร่าน: มิสเตอร์โกล์ของลีกฟุตบอลโปรตุเกส

เมห์ดี ทาเรมี กองหน้าชาวอิหร่านของ เอฟซี ปอร์โต้ ผงาดคว้าตำแหน่ง มิสเตอร์โกล์ ลีก โปรตุเกส ฤดูกาลนี้

ทาเรมีสามารถทำประตูได้ 22 ประตูในฤดูกาลนี้ของลีกโปรตุเกส และคว้าตำแหน่งมิสเตอร์โกล์ นอกจากนี้เขายังทำ 7 แอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมอีกด้วย

ในทุกรายการของฤดูกาลนี้ ทาเรมีสามารถทำประตูได้ 31 ประตูจาก 50 เกม ทำลายสถิติฤดูกาลฟุตบอลที่ดีที่สุดของเขาในแง่ของการทำประตู

ทั้งนี้ ในนัดที่แล้วปอร์โต้ชนะคู่แข่ง 3-0 และทาเรมีทำได้ 1 ประตู แต่ทว่าปอร์โต้ พลาดการคว้าแชมป์ และเบนฟิเก้คว้าแชมป์เป็นรายการแรก

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน



อนุสรณ์สถานโครงสร้างทางน้ำทางประวัติศาสตร์ของเมืองชุซตาร์ (Shushtar)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน เป็นอนุสรณ์สถานที่เชื่อมต่อกันของผลงานทางประวัติศาสตร์ 13 ชั้น อาทิเช่น สะพาน, เขื่อน, โรงสี, น้ำตก และอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นในยุคอะคีเมนิด (Achaemenid) เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากน้ำได้มากขึ้น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh